



## ประกาศกรมควบคุมโรค

### เรื่อง นโยบายส่งเสริมค่านิยมองค์กร (Core Value) ของกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กร ด้วยการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อนำมาเป็นหลักการและแนวประพฤติปฏิบัติร่วมกันในการขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนด M O P H เป็นค่านิยมองค์กร (Core Value) และแนวปฏิบัติ ดังนี้

M : Mastery เป็นนายตนเอง หมายถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้ทำในสิ่งที่ดี มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

แนวปฏิบัติ : ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ยึดประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมเป็นหูเป็นตา และไม่อดทนการทุจริตทุกรูปแบบ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม/คิดค้นสิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

แนวปฏิบัติ : ใส่ใจเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

P : People centered ใส่ใจประชาชน หมายถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง ทั่วถึง”

แนวปฏิบัติ : บริการอย่างเท่าเทียม สะดวกสบาย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และเป็นทีไว้วางใจ ใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด รู้คุณค่า เป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

แนวปฏิบัติ : เปิดใจรับฟังความเห็นต่างอย่างเคารพและให้เกียรติ อารมณ์สัมพันธภาพฉันท์พี่น้อง โดยให้บุคลากรทุกระดับประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่ม ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร หน่วยงานให้ความสำคัญและเสริมสร้างการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และยึดถือปฏิบัติตาม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติจริงทั้งระดับบุคคลและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับการปฏิบัติงานให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)  
อธิบดีกรมควบคุมโรค